

THƯ MỤC VỤ THÁNG 04/2024
BAN MỤC VỤ ƠN GỌI HIỆP HÀNH
VỚI CÁC GIA ĐÌNH THÁP TÙNG ƠN THIÊN TRIỆU

Chúa đã sống lại thật, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Anh chị em thân mến!

Cùng với toàn thể Dân Thánh Chúa trên khắp hoàn cầu, Giáo Phận Long Xuyên đã cử hành màu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, và tiếp tục tuyên xưng “*Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến*”. Trong niềm tin Chúa đã phục sinh và niềm đợi trông ngày Quang Lâm của Chúa Phục Sinh, Giáo Phận hướng về Chúa Nhật IV Phục Sinh, 21/04/2024, ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu, đồng thời thực hiện điểm nhấn mục vụ là gia đình trong chương trình tu đức, mục vụ và loan báo Tin Mừng của Giáo Phận năm 2024. Chính vì thế, thư mục vụ tháng 4 sẽ triển khai chủ đề: ***Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo Phận, hiệp hành với các gia đình tháp tùng Ơn Thiên Triệu.***

Trước hết, chúng ta suy niệm trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca 2, 42 - 53. Đoạn Tin Mừng này tường thuật sự việc Chúa Giêsu lúc 12 tuổi đã ý thức về ơn gọi của Chúa Cha dành cho mình. Việc Chúa Giêsu ở lại đền thờ và lời đối đáp của Ngài với Mẹ Maria có sự hiện diện của Thánh Giuse, gợi cho chúng ta 3 ý tưởng để suy tư và liên kết với chủ đề của thư mục vụ.

➤ ***Một là***, Chúa Giêsu ý thức và biểu lộ ơn gọi của mình trong bầu khí cầu nguyện. Bởi lẽ, sự kiện này đã xảy ra khi các nghi thức tôn giáo được cử hành tại đền thờ Giêrusalem. Đồng thời, điều này cũng thật ý nghĩa khi Chúa Giêsu cùng cha mẹ lên đền thờ, nghĩa là Ngài cầu nguyện và có cha mẹ cùng cầu nguyện với Ngài. “*Hằng năm cha mẹ Ngài đi Giêrusalem vào dịp lễ Vượt qua. Khi Ngài lên mười hai tuổi, ông bà cũng lên theo thói lệ*” (c.41-42).

➤ ***Hai là***, Chúa Giêsu tỏ lộ ơn gọi này trong bầu khí gia đình và Cha Mẹ Ngài đã tôn trọng trong niềm xác tín đây chính là thánh ý của Thiên Chúa. “*Mẹ Ngài nói cùng Ngài: "Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!" Nhưng Ngài đáp lại: "Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con phải ở lại nơi nhà Cha con sao?" Nhưng ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ*” (c.48-50).

➤ ***Và ba là***, Chúa Giêsu ở với cha mẹ và vâng phục cha mẹ. Trong bầu khí gia đình yêu thương và phục vụ, ơn gọi của Chúa Giêsu được phát triển cách toàn diện: về thể dục, trí dục, đức dục và các mối tương quan. “*Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazaret. Và Ngài hằng tùng phục hai ông bà. Và Đức Giêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng, và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta*” (c.51-52).

Với những suy tư trên, chúng ta nhớ lại lời khẳng định của Công đồng Vaticanô II: “*Gia đình là chủng viện đầu tiên; và cha mẹ là những thầy dạy đầu tiên*”.

Anh chị em thân quý!

Một trong những hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Phận trong lịch sử 64 năm qua chính là Ngài đã thực hiện lời hứa: “*Ta sẽ ban cho anh em các vị mục tử như lòng ta mong ước*” (Gr 3,15). Thật vậy, bên cạnh linh mục đoàn với 356 linh mục, trong đó có 300 linh mục Giáo

Phận và 56 linh mục tu sĩ, còn có 9 phó tế, 111 chủng sinh, 36 tu sinh chuẩn bị vào Đại Chủng Viện, 84 dự tu sinh viên đại học, trên 169 dự tu học sinh cấp III và 370 dự tu học sinh cấp II. Đồng thời, Ban Mục Vụ Ôn Gọi cũng đang cổ vũ Ôn Thiên Triệu cho 1650 lễ sinh tại các giáo xứ, giáo họ trong Giáo Phận. Đây quả là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo Phận qua các gia đình.

Tuy nhiên, với một xã hội thực dụng như hôm nay, nhiều người chỉ chú tâm tìm kiếm những giá trị trần thế, mà hờ hững với những giá trị tinh thần và tâm linh. Điều này cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến các gia đình Công Giáo trong Giáo Phận. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên ngày nay thường được cưng chiều và cung phụng quá mức ngay trong chính các gia đình. Điều này, rất có nguy cơ biến các em trở thành những con người ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi cho riêng mình mà không quan tâm đến bổn phận trao tặng cho tha nhân. Ngoài ra, hiện tượng các gia đình di tản từ nông thôn đến thành thị là một thách đố lớn cho sinh hoạt mục vụ ơn gọi. Bởi lẽ, các thanh thiếu niên trong các gia đình di tản đang phải đối diện với nhiều nguy cơ cho đời sống tâm linh và tôn giáo. Từ hoàn cảnh thực tế này, Giáo Phận, trong khi đón nhận hồng ân về Ôn Thiên Triệu, cũng ý thức về trách nhiệm phải *“Tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm với các gia đình thực hiện sứ vụ cổ vũ Ôn Thiên Triệu”*.

Vì thế, Giáo Phận qua Ban Mục Vụ Ôn Gọi đang thực hiện chương trình tháp tùng ơn gọi, với đường hướng cụ thể sau đây:

1. Công cuộc tháp tùng ơn gọi phải được bắt đầu sớm hết sức có thể, phải được thực hiện cách tiệm tiến, và phải là đào tạo cách toàn diện.
2. Định hướng của công cuộc tháp tùng ơn gọi là tính thừa sai, để thực hiện lệnh truyền ra đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian.
3. Công cuộc tháp tùng ơn gọi phải được tổ chức trong bầu khí hiệp thông trong các cộng đoàn Giáo Hội, cụ thể là Giáo Phận, giáo xứ, và các hội đoàn tông đồ giáo dân.
4. Công cuộc tháp tùng ơn gọi phải là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa, từ hàng giáo sĩ, tu sĩ cho đến giáo dân, đặc biệt là bậc phụ huynh, mà tiên phong phải là trách nhiệm của Đức Giám Mục Giáo Phận.
5. Công cuộc tháp tùng ơn gọi phải là chọn lựa ưu tiên hàng đầu trong chương trình mục vụ của Giáo Phận. Vì là ưu tiên chọn lựa, Giáo Phận sẵn sàng đầu tư về vật chất, về nhân sự, cho công cuộc tháp tùng ơn gọi.

Với đường hướng trên, Ban Mục Vụ Ôn Gọi đang thực hiện chương trình tháp tùng ơn gọi:

1. Dành cho lễ sinh: Với tài liệu huấn luyện về nhân bản, tu đức, và phụng vụ để cổ vũ các giáo xứ huấn luyện các lễ sinh hàng tháng.
2. Dành cho dự tu học sinh: Dịp quy tụ tĩnh tâm hàng tháng tại các giáo hạt, các em được hướng dẫn về những đức tính nhân bản, đời sống đạo đức, và học hỏi về ơn gọi trong Giáo Hội - Riêng dự tu học sinh cấp III được tháp tùng cách đặc biệt tại các lưu xá tại giáo xứ Thạnh An và giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp.
3. Dành cho dự tu sinh viên đại học: Tại 3 cụm Long Xuyên, Cần Thơ và Sài Gòn, các em được hướng dẫn để phân định và chọn lựa ơn gọi cho đời mình.
4. Dành cho tu sinh tại Tiền Chủng Viện Têrêsa: Các em được tập trung tại Long Xuyên sau đó tại An Châu, để được hướng dẫn và đào tạo toàn diện với năm chiều kích: Nhân Bản, Tu Đức, Tri Thức, Mục vụ, và Đời Sống Chung, trước khi được xét tuyển vào đại chủng viện.

5. Dành cho chủng sinh: Cộng tác với ban giám đốc đại chủng viện để tháp tùng tại đại chủng viện, và nhất là khi các chủng sinh trở về Giáo Phận, trong dịp hè, trong năm thử, và năm mục vụ.

Tới đây, Thư mục vụ mời gọi các gia đình hãy hiệp hành với Ban Mục Vụ Ôn Gọi trong công cuộc tháp tùng:

* Các gia đình được khích lệ:

1. Cha mẹ khuyến khích các dự tu tham gia chương trình tháp tùng ơn gọi của Ban Mục Vụ Ôn Gọi của Giáo Phận, cụ thể là tĩnh tâm hàng tháng tại các giáo hạt.
2. Chính bậc phụ huynh cũng tích cực tham dự các cuộc gặp gỡ do Ban Mục Vụ Ôn Gọi tổ chức dành cho quý phụ huynh.

* Các gia đình được cổ vũ:

3. Các phụ huynh tham dự Thánh Lễ cầu cho Ôn Thiên Triệu, đặc biệt là vào Thứ Năm trong tuần.
4. Các gia đình hằng ngày tổ chức giờ kinh tối tại gia đình, và vào ngày Thứ Năm đọc kinh cầu cho ơn gọi.

Cách riêng, với các lễ sinh, dự tu, tu sinh và chủng sinh, Bố muốn ngỏ lời riêng với chúng con:

Giáo Phận và Bố luôn tạ ơn Chúa đã gửi chúng con đến cho Giáo Phận, vì trong gia đình Giáo Phận, chúng con đang là hiện thân của Chúa Giêsu 12 tuổi. Giáo Phận và Bố cũng cảm ơn ông bà, cha mẹ của chúng con đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục, và giới thiệu chúng con với Ban Mục Vụ Ôn Gọi. Giáo Phận và Bố cũng cảm ơn chúng con. Bởi lẽ, với sinh hoạt của chủng sinh, tu sinh và dự tu, chúng con đang làm nên mùa xuân hy vọng cho Giáo Phận và đang định hình cho tương lai của Giáo Phận. Riêng với Bố, chủng sinh là con mắt hướng về tương lai, dự tu là nụ cười tròn đầy hy vọng, và lễ sinh là con tim yêu thương của Bố.

Bố nguyện ước, khi vâng phục theo sự tháp tùng của cha mẹ trong bầu khí gia đình, và của Ban Mục Vụ Ôn Gọi trong bầu khí gia đình Giáo Phận, chúng con (*) trở thành *Nhà Tạm* Thánh Thể có Chúa hiện diện ở những nơi mà chúng con hiện diện; (*) trở thành *Hy Lễ* tiến dâng cuộc đời chúng con lên Chúa; (*) trở thành *Hy Tế* như Minh Máu Thánh Chúa, trở nên mọi sự cho mọi người.

Anh chị em thân mến!

Các Đức Giám Mục, cùng với các linh mục trong Giáo Phận, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho anh chị em, đặc biệt cho các chủng sinh, tu sinh và dự tu.

✠ Giuse Trần Văn Toàn
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên